

# ผลการตรวจราชการครั้งปีงบประมาณ 2561



นายยุทธนา ทิมมารัตน์  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง



ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังติดตามมาตรการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และสวัสดิการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด

นายยุทธนา ทิมมารัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้แก่นายจำเริญ โปธิยอด, นายลวณ แสงสนิท, ดร.กฤษยา ตันติเตมิต, นางสาวบัณฑิตธโรดม แก้วสอาด และนางสาวชอุณหจิต สังข์ใหม่ ได้ออกตรวจราชการติดตามการดำเนินการตามมาตรการ แผนงาน โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในส่วนกลาง 8 พื้นที่ ส่วนภูมิภาค 42 จังหวัด ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 6 ด้าน คือ 1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 2. การจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 3. โครงการ National e – Payment 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ SMEs

Startup และ SMEs 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และ 6. การพัฒนาสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ทำให้เห็นความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของมาตรการต่างๆ เช่น **การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ**

บางพื้นที่ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลจะปลดหนี้ให้ฟรี จำนวนผู้มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบลดลงจากข้อมูลที่ได้สำรวจไว้ครั้งแรก เนื่องจากบางคนไม่ได้เป็นหนี้นอกระบบจริง บางคนก็มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ไม่มีบุคคลหรืออสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน หรือบางรายทำงานอยู่ต่างพื้นที่ ไม่สะดวกในการเดินทางมาระดมหนี้ ฯลฯ

**การจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย**  
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

**ด้านผู้ถือบัตร** ผู้มีสิทธิไม่มารับบัตร และไม่สามารถ

ติดต่อผู้มีสิทธิได้ เนื่องจากเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ ไม่สะดวกเดินทางมารับบัตร หรือเสียชีวิต

**ด้านร้านค้าประชารัฐ** พื้นที่อยู่ไกลมีร้านค้าที่รับบัตรฯ ค่อนข้างน้อย ทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือกในการซื้อสินค้า และการเดินทางลำบาก มีค่าใช้จ่ายสูง บางพื้นที่สินค้าราคาแพงกว่าท้องตลาด ในส่วนของผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการชำระภาษี เครือข่ายสัญญาณขัดข้องในทุกต้นเดือนเนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้งาน

**โครงการการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)**

ร้านค้าประชารัฐนำเครื่อง EDC มาคืน เนื่องจากไม่ต้องการเข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้ามีมูลค่าจากการประกอบกิจการขายสินค้าเกิน 1,800,000 บาท ต่อปี

ส่วนราชการไม่ให้ความสำคัญในการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online และการติดตั้งเครื่อง EDC อ้างว่าหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่ได้มีคำสั่งการ

การใช้บัตรเครดิตชำระเงินผ่านเครื่อง EDC ให้แก่

หน่วยงานภาครัฐยังต้องเสียค่าธรรมเนียม ประชาชนยังมีความกังวลในระบบความปลอดภัยของระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) และไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากเกรงว่าถูกตรวจสอบรายได้ และอาจถูกเรียกเก็บภาษี

นอกจากการตรวจมาตรการ แผนงาน โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ยังได้ตรวจติดตามคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในด้านที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังในด้านต่างๆ

สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง (เมษายน – กันยายน 2561) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกล่าวว่า

“ในช่วงครึ่งปีงบประมาณหลัง ผมและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังทุกท่าน จะเดินทางไปจังหวัดที่เหลือให้ครบตามแผนการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งติดตามความคืบหน้าของนโยบายจากส่วนกลางและสะท้อนปัญหาจากการปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อจะเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้ทันท่วงที”

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวในตอนท้ายว่า “ผลการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รายงานให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังทราบ และส่งข้อเสนอแนะไปที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินตามนโยบาย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ดีที่สุดต่อไป”

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

